

Phá thai tại nhà: Bạn đừng dại mà thử

Mang thai bên ngoài ý đã dự định khiến bạn đối mặt với số đông cảm xúc mâu thuẫn. Thêm tới đó, các áp lực khoảng gia đình cùng xã hội có thể khiến vấn đề phá thai trở nên rắc rối hơn. Từ đó, rất đông người đã tìm đến những cách phá thai ở nhà được quảng cáo là an toàn cùng với có chi phí thấp.

Hiện nay, với quá trình phổ biến của Internet, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận những hướng phá thai ở nhà như ứng dụng thuốc không kê đơn, bài thuốc dân gian, các bài tập thể chất hay thậm chí là các hình thức kỳ quặc khác lạ như phá thai bằng que, bằng ống bơm... Thế song, liệu có đáng để bạn mạo hiểm cùng với những giải pháp tại nhà này hoặc không?

Rủi ro của việc phá thai ở nhà

Trước hết, nên khẳng định rằng những phương pháp phá thai tại nhà, gồm có phá thai bằng mẹo tự nhiên, thường chưa được kiểm chứng về độ đảm bảo cùng có nguy cơ xảy đến hậu quả nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm đang có gần 50.000 trường hợp tử vong bởi phá thai không an toàn, trong đó đang có cả những ca tự tiến hành các giải pháp phá thai ở nhà. Bên cạnh

đó, cỡ 25% chị em bắt gặp phải các câu hỏi sức khỏe nguy hại và nên được chăm nom y tế thường xuyên sau khi tiến hành phá thai không an toàn.

Đang có rất nhiều rủi ro cỡ vấn đề phá thai ở nhà, bao gồm:

Sảy thai không lành hẳn

Sảy thai không lành hẳn là tình huống một phần của thai và nhau thai vẫn còn sót lại trong cơ thể người mẹ. Thông qua đó, thai phụ nên nên tới quá trình can thiệp y tế để sẽ hoàn thành việc phá thai. Khi không được giải quyết đúng phương thức, sảy thai không triệt để có thể dẫn tới những vướng mắc như vi rút, mất máu nguy hại cùng với đe dọa tới tiêu chí mạng của người mẹ.

Nhiễm trùng

Tất cả các ca phẫu thuật/thủ thuật đều tiềm ẩn nguy cơ virus. Cụ thể là nguyên do mà những phòng khám cùng với phòng khám y tế được cấp phép hoạt động thường xuyên cố gắng giữ trang thiết bị và phòng tránh phẫu thuật vô trùng nhất sẽ.

Một vài phương án phá thai ở nhà cần ứng dụng tới các trang thiết bị y tế để tiếp cận tử cung cùng cỡ tử cung của người có ý định

phá thai. Điều này là cực không tốt, kể cả nếu như dụng cụ đã được khử trùng trước nếu như dùng.

Viêm nhiễm âm đạo, cổ tử cung hoặc tử cung có thể gây ra những thương tổn thể trạng triệt để, trong đó đang có cả vô sinh. Hơn nữa, virus tại khu vực này có nguy cơ gây viêm nhiễm máu, không tốt cho tiêu chí mạng của sản phụ.

### Xuất huyết

Tự phá thai tại nhà hay nạo, hút thai ở những cơ sở “chui” cực kỳ dễ dẫn tới trường hợp ra máu. Người thực thi thủ thuật có thể vô tình tiến hành đứt một mạch máu lớn, tạo ra trường hợp ra máu trong. Không tốt hơn, triệu chứng ra máu trong hết sức khó nhận thấy. Bởi vậy, các người mắc bệnh thường chỉ cho phép đưa đi tới cấp cứu lúc vướng mắc đã trở cần phải nguy hiểm.

### Sẹo

Phía ngoài chảy máu, việc phá thai không an toàn có thể để lại các vết sẹo lớn, gây tác động đến cả bên trong cùng ngoài bộ phận nhạy cảm. Đây cũng là một trong các nguyên do hình thành vô sinh và các câu hỏi về thể trạng lạ ở phụ nữ.

Phá thai ở đâu an toàn <https://onhealth.vn/dia-chi-pha-thai-an-toan-nhat-ha-noi-o-dau.html>

Phá thai bao nhiêu tiền <https://onhealth.vn/chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-gia-cho-1-lan.html>

Tư vấn phá thai qua điện thoại <https://onhealth.vn/tu-van-cach-pha-thai-an-toan-nhat.html>

Cách phá thai an toàn nhất <https://onhealth.vn/10-cach-pha-thai-thanh-cong-an-toan-nhat-tai-nha.html>

Hút thai có đau không <https://onhealth.vn/hut-thai-co-dau-khong-quy-trinh-3-buoc-hut-thai-an-toan.html>

Ngộ độc nếu phá thai bằng những mẹo dân gian

Phá thai bằng các dược liệu dân gian đang có vẻ như khá bảo đảm cùng được rất nhiều người quyết định. Nhưng, kể cả các dược liệu rộng rãi nhất cũng có thể gây độc lúc chúng không được dùng đúng giải pháp.

Ngoài ra, phần đông các nguyên lý phá thai tại nhà bằng nguyên liệu đều đòi hỏi người dùng cần tiêu thụ một lượng dược liệu lớn hơn đa số so cùng với căn dặn. Vấn đề ứng dụng quá rất nhiều dược liệu có thể thực hiện nâng cao gánh nặng cho gan, khiến gan

phải tiêu tốn vô số giai đoạn hơn nhằm triệt tiêu những chất độc hại. Theo thời kỳ, điều này sẽ khiến gan mắc vết thương nghiêm trọng, có khi gây suy giảm chức năng gan.

Tuyệt đối, hiện nay, có rất nhiều website cùng với trang mạng xã hội rao bán các chủng thuốc phá thai không kê đơn nhằm người đang có nhu cầu mua cùng với áp dụng. Tuy nhiên, không ai biết cụ thể những dạng thuốc này được điều chế tìm những đối tượng nào cùng có thực quá trình an toàn hoặc không. Qua đó, bạn đặc biệt phải đề phòng xa các dạng thuốc này để phòng ngừa “rước họa vào thân”.

Những chọn lựa phá thai bảo đảm thay thế cho phá thai tại nhà

Khi yêu cầu nên phá thai, bạn nên tìm kiếm những giải pháp bảo đảm cùng thành quả hơn các phương hướng phá thai “truyền miệng”. Bạn sẽ cân nhắc những phương hướng như sau đây:

Phá thai nội khoa

Phá thai nội khoa là biện pháp ứng dụng thuốc nhằm chấm dứt thai kỳ. Bác sĩ có thể kê đơn cùng với chỉ dẫn bạn phương pháp áp dụng các căn thuốc này.

Phá thai ngoại khoa

Phá thai ngoại khoa là phương án ứng dụng những trang thiết bị y tế can thiệp đến tử cung để bỏ thai. Biện pháp này sẽ được thực hiện ở những cơ sở y tế chuyên khoa. Dưới đây tiểu phẫu, thai phụ có thể về nhà nghỉ ngơi mà không cần chữa nội trú tại phòng khám khi chưa có hệ lụy. Một vài biện pháp phá thai ngoại khoa rộng rãi bao gồm:

Hút thai chân không: bác sĩ tư vấn có thể áp dụng ống hút chân không chuyên dụng để hút toàn bộ phôi thai ra phía ngoài. Biện pháp này đều được hướng dẫn cho những trường hợp thai nhỏ.

Nguyên lý Nong cùng gắp thai (D&E): bác sĩ chuyên khoa có thể thực hiện triệt tiêu toàn bộ phôi thai bằng một chiếc kẹp y tế đặc biệt. Các phần còn sót lại có thể được xử lý bằng một chiếc ống nhỏ đặt trong tử cung. Cách thức D&E luôn được áp dụng cho các tình trạng thai lớn.

Trước nếu phá thai, bạn nên nghiên cứu kỹ về các nguyên lý phá thai, quy định liên quan tới vấn đề phá thai cùng với các cơ sở y tế uy tín để tiến hành thủ tục này. Lưu ý một điều là lúc bạn muốn bỏ thai lớn trên 11 tuần thì nên cân nhắc kỹ càng, bởi phá thai lớn có thể nguy hại cả tính mạng. Ngoài ra, chủ yếu các phòng khám chỉ nhận phá thai lớn khi thai đã có hướng dẫn y khoa không giữ

được. Ở một vài quốc gia, phá thai bên trên 20 tuần độ tuổi hoặc sau khi vào tam cá nguyệt thứ 2 được xem là phạm pháp.

Địa chỉ phá thai an toàn <https://ehealth.serres.gr/web/healthline/health/-/blogs/top-3-dia-chi-phong-kham-pha-thai-khong-dau-o-ha-noi-va-chi-phi>

Chi phí phá thai <https://ehealth.serres.gr/web/healthline/health/-/blogs/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-gia-pha-thai-an-toan-cho-1-lan>

Top 10 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/data/top-10-dia-chi-pha-thai-o-dau-tot-nhat.htm>

Chi phí phá thai an toàn <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/data/chi-phi-pha-thai-an-toan-2023.htm>

Các bản khoản phải chú tâm sau khi phá thai ở nhà

Nếu như bạn đã lỡ thực hiện các phương thức phá thai ở nhà, bạn cần phải tự theo dõi trường hợp thể trạng của chính mình. Khi có các biểu hiện khác lạ sau đây, bạn nên tới ngay bệnh viện nhằm được xét nghiệm càng sớm càng tốt:

Chảy đa số máu

Nôn ra máu

Đi tiểu hay đi ngoài ra máu

Sốt hay ớn lạnh

Vàng da hay vàng mắt

Đã có đau đớn dữ dội ở khu vực bụng hoặc xương chậu

Buồn nôn và chán ăn

Mất ý thức

Ngủ lịm

Đổ mồ hôi, người lạnh, da xanh xao hay nhợt nhạt

Bị nhầm lẫn

Tuy cần rất là khó bạn mới đưa ra chọn lựa kết thúc thai kỳ song đây là việc thực hiện không được khuyến khích. Nếu đã chọn lựa không giữ bào thai, bạn sẽ lựa chọn hình thức phá thai phù hợp nhất với chính mình. Song, những biện pháp phá thai tại nhà đem đến khá chủ yếu rủi ro và hậu quả. Do đó, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng nhằm bảo vệ thể trạng của chính chính mình.



Sau hút thai bao lâu thì quan hệ được bình thường trở lại <https://onhealth.vn/sau-hut-thai-bao-lau-thi-quan-he-duoc-binh-thuong-tro-lai.html>

Sau hút thai bao lâu thì hết ra máu, bao lâu thì hết đau bụng <https://onhealth.vn/sau-hut-thai-bao-lau-thi-het-ra-mau-bao-lau-thi-het-dau-bung.html>

Sau hút thai bao lâu thì có kinh trở lại, bao lâu thì trứng rụng <https://onhealth.vn/sau-hut-thai-bao-lau-thi-co-kinh-tro-lai-bao-lau-thi-trung-rung.html>

Sau hút thai nên ăn gì và phải kiêng ăn gì <https://onhealth.vn/sau-hut-thai-nen-an-gi-va-phai-kieng-an-gi.html>

Chú ý dấu hiệu hút thai thành công và không thành công <https://onhealth.vn/phat-hien-dau-hieu-hut-thai-thanh-cong-va-khong-thanh-cong.html>

Sau hút thai có phải nằm viện không? Có thể đi lại không? <https://onhealth.vn/sau-hut-thai-co-phai-nam-vien-khong-co-the-di-lai-khong.html>

Uống thuốc phá thai an toàn nhất là khi nào <https://onhealth.vn/uong-thuoc-pha-thai-an-toan-nhat-khi-nao.html>

Biểu hiện phá thai bằng thuốc thành công <https://onhealth.vn/bieu-hien-pha-thai-bang-thuoc-thanh-cong-la-co-ra-mau-cuc.html>

Phá thai bằng thuốc không thành công <https://onhealth.vn/pha-thai-bang-thuoc-khong-thanh-cong-la-khong-ra-mau-cuc.html>

Phá thai bao lâu thì quan hệ được <https://onhealth.vn/uong-thuoc-pha-thai-bao-lau-thi-quan-he-duoc-binh-thuong.html>

Uống thuốc phá thai viên thứ 2 <https://onhealth.vn/uong-thuoc-pha-thai-vien-thu-2-khi-nao.html>

Uống thuốc phá thai bao lâu thì ra máu và có đau không <https://onhealth.vn/uong-thuoc-pha-thai-bao-lau-thi-ra-mau-va-co-dau-khong.html>

Phá thai bằng thuốc còn sót dịch <https://onhealth.vn/pha-thai-bang-thuoc-con-sot-dich.html>

Phá thai bằng thuốc có bị dính tử cung không <https://onhealth.vn/pha-thai-bang-thuoc-co-bi-dinh-tu-cung-khong.html>